

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. พืชภัยแล้งจุดผลผลิตวุบทุบส่งออก
๒. ๗๗จังหวัดบริหารสินค้าเกษตร
๓. เกาะข้าวเกษตร
๔. เคาะข้าวเสื่อม๕.๘ล้านตัน ขยาย-ผลิตเอทานอล-เผา
๕. นบข.โลละสต้อกรัฐทำข้าวถุง
๖. ข้าวถุงราคาถูก
๗. ๒๒จ.หยุดซื้อขายอาหารทะเล
๘. ไข่ไก่ราคาดี๒.๕บาท/ฟอง จักร์ฐเล็กนำเข้าแม่พันธุ์เสรี
๙. ธ.ก.ส.เตรียมวงเงิน๑,๐๐ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
๑๐. ๒๐ ผู้แทนเกษตรกรทั่วไทย
๑๑. ส่งออกยางสถานการณ์พลิกกลับ
๑๒. ไทยเบอร์๑มันสำปะหลัง จีนการันตีซื้อต่อเนื่อง๑๐ปี
๑๓. หนูนข้าวหอมไทย บุกออร์แกนิกโลก
๑๔. โอกาสอาหารไทย โอกาสเกษตรกร
๑๕. สวก.ลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี

หนังสือพิมพ์

- ฐานเศรษฐกิจ  
คมชัดลึก  
เดลินิวส์  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
ฐานเศรษฐกิจ  
เดลินิวส์  
บ้านเมือง  
ประชาชาติธุรกิจ  
ประชาชาติธุรกิจ  
ประชาชาติธุรกิจ  
โพสต์ทูเดย์  
แนวหน้า  
บ้านเมือง

\*\*\*\*\*

## ‘พืชภัยแล้ง’จุดพลผลิตทุบทุบส่งออก

วิกฤติภัยแล้งกระทบหนัก สศก.คาดการณ์ สินค้าเกษตรหลักทั้ง ข้าว ยาง ปาล์ม ทุเรียน เงาะ ลำไย มังคุด ผลผลิตทุบถวนหน้าจับตา กระทบส่งออก แต่คาดหวังราคาดีสวนทาง “เลอศักดิ์” เลขาฯ สศก.ขง ใอเดียวคลังเรียกเก็บภาษีเวตน้ำ 3 ประเภทเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย ผลักภาระผู้ใช้คนสุดท้ายต้องจ่าย นักวิชาการจีแรงรณรงค์ ประหยัดใช้น้ำ ชี้กระทบจีดีพีไม่เกิน 0.1% ขณะปก.เผยมี 23 จังหวัด ประสบภัยพิบัติแล้ง ล้น 1-6 ก.ค.มีมรสุมจ่อเข้า

จากวิกฤติภัยแล้งที่กำลังส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในเวลานี้ เฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ของประเทศที่รัฐบาลกำลังหา มาตรการช่วยเหลือ ทั้งเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม การพักชำระหนี้และดอกเบี้ย การ สนับสนุนปลูกพืชใช้น้ำน้อย การสร้างงาน สร้างอาชีพเสริมและอื่นๆ เพื่อประเท

อ่านต่อหน้า >15



### คาดการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ ปี 2558 จากผลกระทบภัยแล้ง

สินค้า	ผลผลิตปี 2557	คาดการณ์ปี 2558
ข้าวเปลือกนาปรังปี 2558	7.7 ล้านตัน	5.5 ล้านตัน
ข้าวเปลือกนาปี 2558/2559	26.8 ล้านตัน	26.5 ล้านตัน
ยางพารา	4.2 ล้านตัน	3.9 ล้านตัน
ปาล์มน้ำมัน	13 ล้านตัน	12.5 ล้านตัน
ทุเรียน	6.3 แสนตัน	6.1 แสนตัน
ลำไย	9.9 แสนตัน	8.7 แสนตัน
สับปะรด	1.74 ล้านตัน	1.70 ล้านตัน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2558

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

# สศก.แนะเก็บแวตนำ 1-2% ผู้ใช้คนสุดท้าย

ข่าวสด

## 'พืชภัยแล้ง'

ความเดือดร้อนให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบผลกระทบภัยแล้งต่อผลผลิตภาคเกษตร พบส่วนใหญ่ได้ผลกระทบผลผลิตที่ลดลง และจะกระทบต่อการส่งออก

### พืชเศรษฐกิจจวบถั่วหน้า

นายเลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ล่าสุดทาง สศก. ได้จัดทำวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตรครึ่งปีแรก และแนวโน้มครึ่งปีหลังในส่วนของพืชเศรษฐกิจ พบส่วนใหญ่จะมีผลผลิตที่ลดลง ทั้งนี้ในส่วนของข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2558 ทั่วประเทศ คาดจะมีผลผลิต 5.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ที่มีผลผลิต 7.7 ล้านตัน หรือลดลง 41.1% ส่วนข้าวนาปีปี 2558/59 คาดจะมีผลผลิต 26.5 ล้านตัน ลดลงจากนาปีปี 2557/58 ที่มีผลผลิต 26.8 ล้านตัน (ดูตารางประกอบ) ทั้งนี้จากปริมาณน้ำฝนที่มีน้อย ส่งผลให้เกษตรกรปลูกข้าวล่าช้า ประกอบกับราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง เกษตรกรบางส่วนจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น อ้อยโรงงานที่ได้ราคาดีกว่า

"จากราคาข้าวไทยช่วง 5 เดือนแรกที่ปรับตัวลดลงคาดในปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 9 ล้านตันข้าวสาร จากปี 2557 ส่งออกได้ 10.9 ล้านตัน หรือลดลง 17.9% เนื่องจากข้าวไทยมีราคาสูงกว่าคู่แข่งเช่นอินเดีย เวียดนาม ประกอบกับภาครัฐยังต้องเร่งบริหารจัดการระบายสต็อกข้าวที่ยังคงมีอยู่มาก ขณะที่อินเดียก็ยังคงมีข้าวในสต็อกจำนวนมากและสามารถส่งออกได้ต่อ

เนื่อง แต่ล่าสุดมีข่าวอินเดียและเวียดนามมีปัญหาภัยแล้งเช่นกัน ซึ่งหากเป็นจริงจะส่งผลดีต่อการส่งออก และการระบายข้าวของรัฐบาล"

### ยาง-ปาล์ม-ผลไม้กระทบส่งออก

ในสินค้ายางพารา คาดปีนี้มีผลผลิตทั่วประเทศจะลดลงเหลือ 3.9 ล้านตัน จากปี 2557 มีผลผลิต 4.2 ล้านตัน จากภัยแล้งทำให้การกรีดยางในบางพื้นที่ได้น้ำน้อย รวมถึงเกษตรกรจะมีการโค่นต้นยางเพื่อรับเงินสงเคราะห์จากรัฐบาล ซึ่งในปีนี้คาดไทยจะส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบได้ประมาณ 3.7 ล้านตัน หรือลดลงจากปีที่แล้ว 1.6% จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญชะลอตัวได้แก่ จีนรวมถึงการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นก็คาดว่าจะลดลง ส่วนปาล์มน้ำมันคาดปีนี้มีผลผลิต 12.5 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่มีผลผลิต 13 ล้านตันจากผลกระทบภัยแล้ง ขณะที่ในปีนี้คาดการณ์การส่งออกน้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ของไทยจะส่งออกได้ 1 หมื่นตัน มูลค่า 3 พันล้านบาท ลดลงจาก 3.7 แสนตันในปีที่ผ่านมา

ด้านผลไม้ ในส่วนของทุเรียนคาดปีนี้มีผลผลิตปริมาณ 6.1 แสนตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่มีผลผลิต 6.3 แสนตัน เนื่องจากช่วงที่ทุเรียนกำลังออกดอกกระทบสภาพอากาศร้อน ทำให้ออกดอกไม่เต็มที่ ประกอบกับเกิดพายุฤดูร้อนในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ทุเรียนแตกยอดอ่อนแทนการออกดอก และส่วนที่ออกดอกติดผลแล้วดอกและลูกทุเรียนร่วงเสียหาย อย่างไรก็ตามด้านการส่งออกทุเรียนครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีแรก (4 เดือนแรกส่งออกปริมาณ 7.1 หมื่นตัน มูลค่า 2.66 พันล้านบาท) เนื่องจากตลาดมีความต้องการต่อเนื่อง

ส่วนลำไยคาดปีนี้มีผลผลิตประมาณ 8.7 แสนตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่มีผลผลิต 9.9 แสนตัน แต่แนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ่งหลังคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรก (4 เดือนแรกส่งออกแล้ว 1.8 แสนตัน มูลค่า 4.49 พันล้านบาท) และมั่งคุดคาดปีนี้มีผลผลิต 2.04 แสนตัน ลดลงจาก 2.89 แสนตันในปีที่ผ่านมาจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย แต่แนวโน้มการส่งออกยังดีเช่นกัน

### มัน-สับปะรดออกตัว

ในสินค้ามันสำปะหลังคาดไว้ปีนี้จะมียอดผลผลิต 30 ล้านตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้วแม้จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเนื่องจากในปีที่ผ่านมาราคาหัวมันอยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลให้เกษตรกรปลูกมันทดแทนพื้นที่อ้อยโรงงานที่รื้อออกทิ้ง แทนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ หรือนาดอนบางส่วน และการส่งออกจะยังไปได้ดี ส่วนสับปะรดปีนี้คาดจะมีผลผลิตประมาณ 1.70 ล้านตัน จากปีที่แล้ว 1.74 ล้านตัน เนื่องจากภัยแล้งและพื้นที่เข้าปลูกสับปะรดโรงงานบางส่วนลดลง และบางพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกสับปะรดโรงงานเป็นสับปะรดบริโภค พันธุ์ตราดสีทอง และพันธุ์อื่นที่มีราคาดีมากขึ้น ส่วนการส่งออกสับปะรดแปรรูปปีนี้คาดจะทรงตัวจากโรงงานแปรรูปยังมีสต็อกสินค้าอยู่จำนวนมาก

"จากผลผลิตสินค้าที่ลดลง มันใจว่าราคาพืชผลจะดีขึ้น แต่ทั้งนี้ในต้นเดือนกรกฎาคมทาง สศก. จะปรับคาดการณ์ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของภาคเกษตรปี 2558 จากเบื้องต้นคาดจะมีมูลค่าประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท ขยายตัวลดลง 1.1% จากปี 2557 จีดีพีภาคเกษตรของไทยมีมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งคาดจะปรับลดลงอีกจากปัจจัยหลักเป็นผลกระทบจากภัยแล้ง"



## ขงไอเดียเก็บแวกน้ำ

นายเลอศักดิ์ กล่าวว่ จากเรื่องน้ำที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น และอาจเกิดศึกแย่งน้ำกันอีกในอนาคต ทางสศก เห็นว่เพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น ซึ่งทางสศก ขอเสนอแนวคิดให้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เช่นกระทรวงการคลังอาจเรียกเก็บแวก 1-2% สำหรับผู้ใช้น้ำคนสุดท้าย (End User) 3 ประเภท ได้แก่ 1. ภาษีน้ำเพื่อการเกษตร (Green Water) เช่นซื้อข้าวถูกยี่ห้อหนึ่งในห้างผู้บริโภคต้องเสียแวกน้านอกจากเสียแวกปกติ 7% ทั้งนี้เพื่อรัฐบาลจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาระบบน้ำ แหล่งน้ำเพิ่มเติม

"ผู้บริโภคอาจไม่รู้ว่การผลิดข้าว 1 ไร่ต้องใช้น้ำมากถึง 3 พันลูกบาศก์เมตร กาแฟ 1 ถ้วย(140 มิลลิลิตร)กว่าจะมาเป็นกาแฟต้องใช้น้ำมากถึง 140 ลิตร ดังนั้นต้องคิดว่น้ำคือสินค้าที่ต้องเสียแวกน้ำด้วย"

ต่อมาแวกน้ำอันที่ 2 คือแวกน้ำสีน้ำเงิน(Blue Water) หรือน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามในภาคอุตสาหกรรมต้องเสียแวกค่าน้ำ เช่น ซื้อรถยนต์ 1 คัน ในรถยนต์มีเหล็ก ซึ่งกว่าจะมาเป็นเหล็กต้องใช้น้ำในการผลิดเหล็กจำนวนมาก ดังนั้นต้องเสียแวกน้ำสีน้ำเงินด้วย ซึ่งแวกเหล่านี้จะนำกลับไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย และแวกอันที่ 3 คือ แวกน้ำสีเทา (Gray Water) ซึ่งเป็น

น้ำเสียที่ปล่อยออกมาจากบ้านเรือน จากโรงแรม หรือที่พักอาศัย ซึ่งน้ำเหล่านี้ต้องนำไปบำบัดซึ่งก็ควรต้องเสียแวกเช่นกัน

"ในเรื่องแวกน้ำนี้กระทรวงการคลังต้องเข้าไปจัดการ เพราะบ้านเราทำโรงบำบัดน้ำเสียไม่มีใครเสียเงิน ซึ่งเงินตรงนี้ก็จะไปให้โรงบำบัดน้ำเสีย เพราะโลกต่อไปจะเข้าสู่ยุค 3 R คือ Reduce, Reuse และ Recycle และยุคต่อไปก็จะมีคีย์เวิร์ด ว่ Water is Goods (น้ำเป็นสินค้า) Who-Use Who-Pay หรือ ใครใช้-ใครจ่าย" นายเลอศักดิ์ กล่าวและว่

จากนี้ไปในศตวรรษที่ 21 หรือภายในไม่เกิน 10 ปี จะเข้าสู่คำว่า Water is Energy เราจะไต่ยืนรถเติมน้ำ น้ำจะมีราคาหมด ซึ่งถ้าเรายังปล่อยอิสระแบบปัจจุบันไม่มีกลไกมาควบคุม

ประเทศไทยจะลำบาก ในเรื่องแวกน้ำนี้ ในต่างประเทศเริ่มทำแล้ว โดยเนเธอร์แลนด์จะมีภาษีแวกเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำทิ้ง สิงคโปร์มี Reduce(ลด) Reuse(นำกลับมาใช้ใหม่) และ Recycle น้ำ

## จีเร่งรณรงค์ประหยัดใช้น้ำ

ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่ จากที่ไทยต้องเผชิญวิกฤติภัยแล้งในครั้งนั้ รัฐบาลจะต้องเร่งรณรงค์ให้ประชาชนและส่วนราชการใช้น้ำในทุกกิจกรรมอย่างประหยัดและรู้จักคุณค่า เช่นใช้น้ำที่ซักผ้าแล้วมารดต้นไม้ ประหยัดการใช้ไฟฟ้า เพราะต้องใช้น้ำมาปั่นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตามจากสถิติที่ผ่านมาไทยไม่เคยปรากฏว่ไม่มีฝนตกในช่วง

จากนี้ไปอีก 4-5 เดือน จากนี้ไปอาจมีพายุโซนร้อนเข้ามาตามคาดการณ์และคาดจะทำใหสถานการณ์ดีขึ้น ส่วนผลกระทบต่อแล้งต่อจีดีพีไทยในปีนั้มองว่คงลดลงไม่เกิน 0.1-0.2% เป็นอย่างมาก

## แล้ง 23 จ.ลุ่มบรสุมเข้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่ ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง โดยมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 23 จังหวัด 177 อำเภอ 1,024 ตำบล 9,368 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 58) โดยการแก้ไขปัญหาลักษณะนี้ได้ให้ความสำคัญกับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยประสานชุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาลขยายเขตการให้บริการประปา จัดรถบรรทุกน้ำสะอาดแจกจ่ายน้ำ รวมถึงดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 2,235 โครงการทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทุกแห่งอย่างคุ้มค่า

ส่วนน้ำเพื่อการเกษตร ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรวางแผนปลูกพืชให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่และแผนการจัดสรรน้ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมามีระบุว่า ช่วงวันที่ 1-6 กรกฎาคมนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่(29-30 มิ.ย.) ยังไม่มีวาระการพิจารณามาตรการช่วยเหลือภัยแล้งเพิ่มเติมแต่อย่างใด

## ๗๗จังหวัดบริหารสินค้าเกษตร 10

กทม.-น.ส.จรรยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดเรื่องบริหารจัดการสินค้าเกษตรในฤดูกาลใหม่ ปี 2558/59 ทางคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรโดยได้ให้แต่ละจังหวัดได้บริหารจัดการและแก้ปัญหาสินค้าเกษตรของพื้นที่ให้มีการผลิตและแปรรูปในจังหวัด เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เป็นมูลค่าของสินค้าเพื่อให้ผลิตสินค้าภายในพื้นที่ก่อน ส่วนผลผลิตที่เกินก็ให้ขายออกนอกพื้นที่ ทั้งนี้หากเกินอำนาจของจังหวัดหรือจำเป็นต้องตัดสินใจในเชิงนโยบาย ให้ส่งเรื่องต่อมาที่กระทรวงหรือส่วนกลางเพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

## เกาะ: ข้างเกษตร

๒๒ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันราชการประจำปี ๒๕๕๘ ณ สหกรณ์โคนม พุศุห์สมบัติที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.....○ ไทยमितล์ จำกัด อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดย สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ สำนักงาน มี นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร ประธาน กปร. นำโดย นางสุพร ศรีนรินทร์ ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ.....○ นายธนู มีแสง การสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ เดิน เงิน รong เลขชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมเชิง ทงไปร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงาน ปฏิบัติการ และร่วมงานเอ็มโอยู การร่วมมือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันจากการ หนองคาย โดยมี นายประสงค์ คงเคารพ เผาเศษวัสดุภาคเกษตรในพื้นที่ปลูกข้าวโพด ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็น เลียงสัตว์ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเจ้า อำเภอมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมี ร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายสมศักดิ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนัก เมื่อวันก่อน.....○ นายปริญญา เพ็งสมบัติ พัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมร่วม แผนงาน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เจ้า กับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. หน้าที่ในสังกัดสำนักพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี และปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคเหนือ คิดตามการประเมินผลการดำเนินการเปิด ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย.....○ โอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการบริหาร “กิด ทางไทย”



# เคาะข้าวเสื่อม 5.8 ล้านตัน 'ขาย-ผลิตเอทานอล-เผา'

นบข.ไฟเขียวขยายระยะเวลาเก็บข้าวในสต็อกไปอีก 1 ปี ชีตเส้นพาณิชย์ระบายข้าวในสต็อกกว่า 15.4 ล้านตันให้เสร็จในเดือนก.ย.2559 "สุติมา" ชงแนวทางระบายข้าวเตรียมเปิดประมูลข้าวให้ภาคอุตสาหกรรม เผยข้าวเสียหายรีไคโมได้กว่า 5.8 ล้านตัน เตรียมระบายข้าวเสียหายหนักให้โรงงานชีวมวลทำเชื้อเพลิง 1.2 ล้านตัน "นิพนธ์" เตือนระวังเอกชนสขของประมูลยกคลัง

เอาข้าวคุณภาพต่ำส่งออก ด้านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประเมิน ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น หลังหลายพื้นที่เผชิญภัยแล้ง

วานนี้ (1 ก.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เร่งรัดในการแก้ปัญหาสต็อกข้าวจากโครงการรับจำนำในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมา

นางสาวสุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติขยายระยะเวลาเก็บข้าวในสต็อกของรัฐบาล ให้สอดคล้องกับแผนการระบายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล ซึ่งเดิมกำหนดว่าจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 ก.ย.2558 ออกไปอีก 1 ปี โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.2559

โดยคาดว่าจะการขยายระยะเวลาตามมติ  
อ่านต่อหน้า > 4

**: เเคะ**

นบข. จะสามารถระบายข้าวในสต็อกของรัฐที่ยังคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 ประมาณ 15.46 ล้านตันได้หมด สามารถปิดบัญชีโครงการและรู้จักใช้จ่ายตลอดจนผลการขาดทุนในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาได้ทั้งหมด

สำหรับปริมาณข้าวในสต็อก 15.46 ล้านตัน กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแนวทางให้ นบข. พิจารณาการระบายข้าว โดยใช้วิธีการประมูลแบ่งเป็นข้าว 3 ประเภทตามคุณภาพของข้าว ได้แก่ 1. ข้าวประเภทที่สามารถนำมาใช้บริโภคได้ แบ่งเป็น ข้าวเกรดเอและเกรดบี รวมทั้งข้าวคุณภาพดีมากที่ไม่ต้องปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งมีอยู่ในสต็อกของรัฐบาลประมาณ 9.57 ล้านตัน ซึ่งข้าวประเภทนี้จะใช้วิธีการประมูลให้กับภาคเอกชนเพื่อนำไปทำข้าวถุงจำหน่ายหรือส่งออก โดยการระบายข้าวจะดำเนินถึงระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ให้กระทบกับปริมาณข้าวที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน ก.ย. เป็นต้นไป

**ส่งข้าวเน่าเมา-ทำเอทานอล 8 ล้านตัน**

2. ข้าวที่เสื่อมคุณภาพไม่สามารถนำมาทำ

ข้าวสำหรับบริโภคได้ หรือข้าวประเภทซี ที่มีอยู่ประมาณ 4.6 ล้านตัน ซึ่งข้าวประเภทนี้จะมีการเปิดประมูลให้กับภาคอุตสาหกรรมไปใช้ในการทำเชื้อเพลิงเอทานอล ซึ่งในประเทศไทยมีโรงงานเอทานอล 8 แห่งที่จะรองรับปริมาณข้าวส่วนนี้โดยจะมีการทำแผนงานร่วมกันระหว่าง นบข. และกระทรวงพลังงาน เพื่อไม่ให้กระทบกับพืชชนิดอื่นที่เป็นวัตถุดิบในการทำเอทานอล

และ 3. ข้าวที่มีคุณภาพต่ำมาก หรือมีข้าวที่มีความเสียหายมากจนไม่สามารถนำไปทำเชื้อเพลิงเอทานอลได้ ประมาณ 1.2 ล้านตัน ซึ่งข้าวจำนวนนี้จะมีการเปิดประมูลให้กับภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง เช่น นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น

**เผยแบกภาระสต็อก 46 ล้านบาทต่อวัน**

ที่ประชุมฯ ได้มีการแต่งตั้งนายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เป็นผู้ศึกษาแนวทางการระบายข้าว สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมที่มีความคุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด

"การขยายระยะเวลาโครงการไปอีกปีเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ทำตามแผนการระบายข้าวที่วางไว้ ทั้งข้าวที่สามารถบริโภคได้และข้าวที่ไม่สามารถบริโภคได้ ที่จะต้องระบายให้กับ

ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการขยายระยะเวลาจะสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่กระทรวงพาณิชย์ และ อคส. เคยแจ้งความเรื่องคุณภาพข้าวและประเภทข้าวในโกดังไม่ตรงกับสเปค กลุ่มไหนที่มีการตรวจสอบแล้ว ก็จะมาเปิดประมูลเมื่อระบายข้าวออกไปต้นทุนในการเก็บรักษาข้าวของรัฐบาลก็จะลดลง โดยปัจจุบันภาระงบประมาณในการเก็บรักษาข้าวกว่าวันละ 46 ล้านบาท จากค่าเช่าโกดัง ค่าเสื่อม ค่าปรับปรุงคุณภาพและค่าดอกเบี้ย ยืนยันว่าการประมูลข้าวในรัฐบาลนี้ รัฐมนตรีคนนี้ และปลัดคนนี้จะไม่มีการฮั้วแน่นอน" น.ส. ชุตินิภา กล่าว

**อนุมัติข้าวถุง "ประยุทธ์" 2 หมื่นตัน**

นอกจากนั้นที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรข้าวจากสต็อกของรัฐบาลปริมาณ 20,000 ตัน เพื่อดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการให้สหกรณ์และโรงสีชุมชนจัดทำข้าวถุงเพื่อขายให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน โดยให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเบิกข้าวจากสต็อกของรัฐ และส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำส่งข้าวให้สหกรณ์ชุมชนที่มีความต้องการดำเนินการบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม ต่อถุง และขายในราคาต่ำกว่าตลาด 20% โดยเริ่มดำเนินการในเดือน ส.ค. นี้ล็อตแรก 500 ตัน นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าให้ข้าวจำนวนนี้



กระจายขายให้กับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชน และส่งเสริมแนวคิดการดำเนินงานธุรกิจเพื่อสังคม (social business) ที่มีชุมชนเป็นผู้จัดการ โดยยืนยันว่าปริมาณข้าวที่มีการจัดสรรที่ 20,000 ตันในโครงการนี้เป็นปริมาณที่เหมาะสมและจะไม่ส่งผลกระทบต่อกลไกราคาข้าวในตลาดแต่อย่างใด

#### **เคาะมาตรการชดเชยดอกเบี้ย**

นอกจากนี้ที่ประชุม นบข. ยังได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพข้าวปีการผลิต 2558/59 เช่น มาตรการลดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิต

ในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธก.ส.) และกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1.25 หมื่นล้านบาท เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายและแปรรูปปริมาณ 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค.2558-30 ก.ย.2559 วงเงินดำเนินการ 327.5 ล้านบาท โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยในอัตรา MLR-2 (ปัจจุบัน 2% ต่อปี)

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. จัดทำ

วงเงินการกู้ยืมของเกษตรกรต่อรายเพื่อสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 3% ต่อปี ของเงินกู้คงเหลือระยะเวลาไม่เกินเดือน วงเงินไม่เกินรายละ 50,000 - 100,000 บาท/ราย โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการการค้าข้าวในการเก็บสต็อก โดยกรมการค้าภายในเป็นผู้ดำเนินการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ รับซื้อข้าวเปลือกและเก็บสต็อกข้าวในรูปข้าวเปลือกและข้าวสารปริมาณ 3 ล้านตัน เป็นระยะเวลา 2-6 เดือน โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ต่อปี วงเงินในการดำเนินการ 385 ล้านบาท

#### **ประเมินราคาข้าวครึ่งปีหลังกระเตื้อง**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงสถานการณ์ข้าวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 ว่า มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้นในพื้นที่ต่างๆ หลายแห่งทั่วโลก โดยปริมาณข้าวที่ปรับตัวลดลงทำให้สต็อกข้าวของโลกลดลงจากประมาณ 478 ล้านตัน เหลือ 476 ล้านตัน

โดยแม้ปริมาณข้าวในสต็อกทั่วโลกจะลดลงไม่ถึง 1% แต่ประเทศผู้บริโภคข้าวขนาดใหญ่ เช่น อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และ

ฟิลิปปินส์ จะมีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาข้าวมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้

อย่างไรก็ตามคาดว่าไทยจะยังสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 10 ล้านตัน **นิพนธ์ยันคุมเข้มระบายข้าวให้ภาคอุตสาหกรรม**

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ปริมาณสต็อกข้าวทั่วโลกที่มีการประเมินไว้ในขณะนี้ยังไม่ได้รวมแผนการระบายสต็อกของประเทศไทยที่มีแผนที่จะชัดเจนในการแยกข้าวบริโภคออกจากข้าวที่จะระบายให้กับภาคอุตสาหกรรม 5.8 ล้านตัน เมื่อหักลดในส่วนนี้ลง ซึ่งมีผลต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาข้าวในตลาดโลกด้วย

สำหรับแนวทางการระบายข้าวให้กับภาคอุตสาหกรรม คงเป็นการประมูลยกคลัง โดยเฉพาะข้าวในเกรดซีหรือเกรดต่ำกว่า เพราะเป็นไปได้ยากที่จะมีการคัดแยกคุณภาพข้าวออกมา ซึ่งตรงนี้จะต้องมีการตรวจสอบเพราะเมื่อมีการประมูลข้าวคุณภาพต่ำแล้ว อาจจะมีเอกชนบางรายที่ทุจริต ด้วยการพยายามนำข้าวไปบรรจุขายหรือส่งออกเพื่อจำหน่ายในราคาแพง ซึ่งจะกระทบกับความน่าเชื่อถือของข้าวไทยได้หากมีการเล็ดลอดออกไป

# นบข. โละสต้อกรัฐทำข้าวถุง

น.ส.ชุติมา บุญประภักดิ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา เห็นชอบให้นำข้าวในสต็อกของรัฐจำนวน 20,000 ตัน จากที่มีทั้งหมด 15.46 ล้านตัน มาทำเป็นข้าวสารบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม ราคาถูกกว่าตลาด 20% มาขายให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในราคาเดียวทั่วประเทศ โดยจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับสมาคมข้าวถุง ช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานก่อนบรรจุถุง จากนั้นจึงกระจายให้เกษตรกร และโรงสีชุมชนทั่วประเทศ เพื่อนำ

ไปขายให้กับประชาชนกลางเดือน ส.ค. นี้ “ปริมาณข้าว 20,000 ตันนี้ เป็นกรอบที่ขอเอาไว้ก่อน ส่วนข้าวลอคแรกที่จะระบายออกมา และผลิตเป็นข้าวถุงโดยจะเขียนไว้ว่าเป็นโครงการเพื่อชุมชนจะมีปริมาณ 500 ตัน ก่อน ซึ่งจะนำไปขายให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย ผ่านระบบสหกรณ์ เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ชุมชน ที่มีข้าวไปขายให้มีรายได้แล้ว จะได้เอารายได้กลับมาสร้างประโยชน์ให้ชุมชน หรือที่เรียกว่าการทำโซเซียลบิซิเนส ตามที่นายก รัฐมนตรีสั่งการไว้ อีกทั้งนายกฯ ยังได้ย้ำให้ทำ ด้วยความโปร่งใส เพราะในอดีตมีปัญหา

ตลอด จึงต้องหาวิธีทำอย่างไรให้ออกไปแล้วมีมาตรฐาน และก็เป็นไปด้วยความโปร่งใส” ทั้งนี้ในขั้นตอนการดำเนินโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปสำรวจความพร้อมสหกรณ์ทั่วประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ถ้าสุกมีสหกรณ์แจ้งความต้องการมาแล้วเบื้องต้น 149 แห่ง ซึ่งต้องรออีกว่าจะมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นหรือไม่ ส่วนกระทรวงพาณิชย์ หลังจากร่วมมือกับสมาคมข้าวถุงผลิตข้าวออกมาแล้ว จะเริ่มส่งมอบข้าวถุงให้เกษตรกรฯ ไปกระจายผ่านสหกรณ์ที่เข้มแข็งต่อไป ซึ่งขั้นตอนการขายทางกระทรวงเกษตรฯ จะ



ชุติมา บุญประภักดิ์

ไปกำหนดแนวทางอีกครั้ง เช่น จำกัดให้ชื่อคนละเท่าใด ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เพื่อพิจารณาขั้นตอนการระบายข้าวในสต็อกรัฐ ซึ่งเป็นข้าวที่อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ หลังจากที่ต้องคัดกรองสิ่งปนเปื้อน (อกส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ค.ก.) แจ้งความค้ำประกันไว้ หากตรวจสอบเสร็จจะได้รับขายข้าวไปได้ทันที โดยเฉพาะข้าวที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน หรือข้าวในเกรดซีที่มีอยู่ 4.6 ล้านตัน และข้าวเสีย 1.29 ล้านตัน เพื่อระบายให้ภาคอุตสาหกรรม โดยในส่วนแรกที่เป็นข้าวเกรดซี ยังมีเชื่อแบ่งสามารถนำไป

ผลิตเป็นเอทานอลได้ ส่วนข้าวเสีย 1.29 ล้านตัน ในส่วนนี้ไม่สามารถนำไปทำอะไรได้ นอกจากให้อุตสาหกรรมนำไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อไป นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ข้าวในส่วนนี้จะให้กับอุตสาหกรรม จะต้องผ่านการประมูลโดยเฉพาะข้าวเสียที่ต้องให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล ด้วยการประมูลทั่วไปแบบยกคลัง เมื่ออนุกรรมการประมูลข้าวกำหนดเงื่อนไขการประมูล เพื่อไม่ให้เอกชนทั่วไปมาร่วม เพราะไม่ต้องการให้ข้าวที่เสียหายไปสู่ระบบ จึงต้องกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจน คาดว่าจะเปิดระบายได้ในช่วง 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. นี้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการลดต้นทุนการผลิตข้าวผ่านส่วนราชการต่าง ๆ เช่น กระทรวงเกษตรฯ ดูแลควบคุมราคานิวลอค ราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม ยารปราบศัตรูพืช เมล็ด

พันธุ์ รถเกี่ยวข้าว และราคาเช่าที่ปลูกข้าว และส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การเพิ่มผลผลิต การใช้ชาลาร์เซลล์สูบน้ำเข้ามา ส่วนการช่วยเหลือด้านราคา กระทรวงพาณิชย์ขอชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้โรงสีเอกชนที่เข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวจากตลาดมากเกินไว้ในสต็อกระยะเวลา 2-8 เดือน ชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% วงเงินประมาณ 385 ล้านบาท โดยใช้เงินที่เหลือจากปีก่อน เป้าหมายข้าว 3 ล้านตันข้าวสาร รวมทั้งเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกในพื้นที่ 58 จังหวัด จัดทั้งหมด 262 ครั้ง เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรขายข้าวในพื้นที่ไกลโรงสี ในส่วนของ ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อสหกรณ์ เพื่อรับซื้อข้าวจากชาวนาเพื่อคิงข้าวจากระบบ ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 เช่นกัน และยังคงชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการเพาะปลูกข้าวร้อยละ 8 เป็นระยะเวลา 8 เดือน กำหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย.



**ข้าวสุก**  
ข้าวสุก ราคาถูก : น.ส.ชุติมา บุญประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์  
เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบให้นำข้าวในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 20,000 ตัน จากที่มีอยู่ในสต็อก 15.46 ล้านตัน มาทำเป็นข้าวสารบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม (กก.) ราคาถูกกว่าราคาตลาด 20% ขายให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในราคาเดียวทั่วประเทศ โดยจะเริ่มจำหน่ายได้กลางเดือน ส.ค.2558.



# 22จ.หยุดซื้อขายอาหารทะเล ดีเดย์ 4 ก.ค. จับตาราคาพุ่ง/อียูยังไม่พอใจไทยแก้ IUU

จับตาราคาอาหารทะเลพุ่งกระฉูด ชมรมผู้ขายปลาสลัดทะเล 22 จังหวัด ประกาศหยุดทำการซื้อขายตั้งแต่ 4 ก.ค. เหตุเรือ 90% ชัดกฎหมายใหม่ หากยังมีเงินจะได้ไม่คุ้มเสีย สหกรณ์บริหารตลาดปลาแม่กลองกระอักพนักงานกว่า 3 พันคนจ่อตักงาน อนาคตตลาดร้าง ขาดรายได้ ขณะเรือ 300 ลำฝั่งระนองทยอยเข้าฝั่งหยุดออกหาปลา ด้าน ศปมผ.เผยผลเทียบเชิญที่มทูตอียูตรวจสอบระบบการทำงานแก้อียูยู พีซีซีของไทยครั้งแรก ถูกดึงเพียบ

นางสาววิภา ศิริบุญญางค์ ประธานสหกรณ์ประมง จำกัด ในฐานะผู้บริหารตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากที่ทางศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) มีประกาศมาแล้วว่าจะเดินหน้าใช้กฎหมายการประมงฉบับใหม่อย่างเคร่งครัดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยไม่มีการผ่อนผันมาตรการจากศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า - ออกเรือประมง หรือ PIPO แม้แต่รายการเดียว

(จากทั้งหมด 15 รายการ) ซึ่งจะทำให้เรือที่ทำผิดกฎหมายหากไม่ได้รับการผ่อนผัน จะไม่สามารถออกทำการประมงได้ อาทิ ไม่มีทะเบียนเรือไทย ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุ ใบประกาศนายเรือ และใบประกาศช่างเครื่อง เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวทางชมรมผู้ขายปลาสลัดทะเล 22 จังหวัด จึงได้ประกาศให้มีการซื้อขายอาหารทะเลในวันที่ 3 กรกฎาคม เป็นวันสุดท้าย และจะเริ่มหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 4



• คณะทูตอียูเข้าเยี่ยมขบวนศูนย์ PIPO สมุทรสาคร (26 มิ.ย. 58)

กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นผลจากเรือประมงไม่สามารถขอใบอนุญาตทำการประมงก่อนแล่นตาย (24 มิ.ย.58) จำเป็นต้องจอด เพราะหากเสียงออกไปหาปลาแล้วถูกจับจะได้ไม่คุ้มเสีย

"ตลาดปลาแม่กลอง มีสหกรณ์ประมงแม่กลองเป็นเจ้าของสถานที่ดำเนินธุรกิจโดยชมรมแพปลา จะซื้อขายปลาของสมาชิกที่เป็นเรือประมง มีพนักงานกว่า 3 พันคน หากเรือไม่สามารถ

ที่จะออกหาปลาได้ จำเป็นต้องหยุดการซื้อขาย เพราะจากการสำรวจคาดว่าจะมีเรือไม่ถูกระเบียบกว่า 90% ดังนั้นทางชมรมตลาดทะเล 22 จังหวัดจึงพร้อมใจกันประกาศหยุดทำการ ไม่ใช่ประท้วง หรือก่อม็อบ แต่มาจากสาเหตุข้างต้น อนาคตตลาดทะเลอย่างตลาดปลาสหกรณ์แม่กลอง ที่มีการซื้อขายปลาเป็นรายได้หลัก เมื่อรายได้หายไปไม่ใช่กระทบเฉพาะตลาดแม่กลองอย่างเดียวแต่จะกระทบทั้งหมด 22 จังหวัดชายฝั่งประมง ลามทั้งประเทศ อาหารทะเลจะราคาสูงขึ้น ท้ายสุดอาจต้องสั่งนำเข้ามาบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น"

สอดคล้องกับนายทวี บุญยั้ง นายกสมาคมประมงจังหวัดระนอง เปิดเผยว่าเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ขนาด 20-100 ตัน ซึ่งทำประมงในเขตทะเลลึกในทะเลอันดามันซึ่งมีจำนวนกว่า 300 ลำ ได้ทยอยเข้าฝั่งจังหวัดระนองเกือบทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน เพื่อเตรียมหยุดการทำประมงตามมาตรการที่สมาคมประมงแห่งประเทศไทยกำหนดร่วมกันทั้ง 22 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อหยุดทำการประมงพร้อมกันในวันที่ 30 มิถุนายน เนื่องจากไม่สามารถออกทำการประมงได้อันเป็นผลมาจากได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของรัฐบาลที่

มีการบังคับใช้กฎหมายตาม IUU ซึ่งอยากให้รัฐบาลผ่อนปรนมาตรการเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากผู้ประกอบการประมงฝ่ายเดียว เป็นการร่วมผิดกันทุกฝ่ายที่ปล่อยให้ปัญหาเรื้อรังมานานกว่า 20 ปี ดังนั้นจะใช้เวลา 5-6 เดือนแก้ไขคงทำไม่ได้

ด้าน พล.ร.ต.อดิเรก ชมภูษร รองเจ้ากรม กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะนำผู้แทนจากสถานทูตสหภาพยุโรป (อียู) ประจำประเทศไทย จำนวน 11 คน อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน โปแลนด์ เดินทางตรวจเยี่ยมองค์การสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร (เมื่อ 26 มิ.ย.58) เพื่อชมการทำงานของศูนย์ PIPO ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายตามระเบียบของอียูหรือไอยูยู พิซซิ่ง กล่าวว่า ทางคณะอียูยังไม่พอใจการทำงานของฝ่ายไทย อาทิ การลงทะเบียนจ่ายค่าจ้างเงินเดือนแรงงานนั้นไม่ครบถ้วนทุกเดือน แม้ว่าทางผู้ประกอบการเรือจะแจ้งให้ทราบว่ามีข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่สำนักงาน แต่ดูเหมือนว่าทางคณะที่มายังไม่เคลียร์ แล้วก็ยังคงติดใจหลายๆ เรื่อง ซึ่งจะนำข้อเสนอต่างๆ เข้าที่ประชุมตปมผ. เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาก่อนที่คณะผู้เฝ้าอำนาจของทางอียูจะมาดูงานอีกครั้งที่ศูนย์ PIPO จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้

# ไข่ไก่ราคาดีดิ่ง 2.5 บาท/ฟอง จี้รัฐเลิกนำเข้าแม่พันธุ์เสรี

นายมงคล พิพัฒสัตยาบุรุษย์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลงอยู่ระดับ 2.40-2.50 บาทต่อฟอง สำหรับไข่ไก่หน้าฟาร์ม ทั้ง ๆ ที่ช่วงฤดูร้อนของทุกปี ราคาไข่ไก่จะปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยที่ 3.50 บาทต่อฟอง เนื่องจากถูกพ่อค้าต่อรองราคาให้ต่ำลงจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่มีมากถึง 40 ล้านฟองต่อวัน หรือไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านฟองต่อปี ซึ่งเกินความต้องการของตลาดวันละ 2-5 ล้านฟอง หรือเกินความต้องการเกือบ 2,000 ล้านฟองต่อปี ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะต้องรับภาระต้นทุนการผลิตที่อยู่ 3 บาทต่อฟอง สาเหตุที่ทำให้ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดมากเกิดจากการที่ปล่อยให้มีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่อย่างเสรีโดยไม่มีการเข้าไปควบคุม

ใด ๆ ขณะนี้น่าจะมีพ่อแม่พันธุ์ไม่ต่ำกว่า 700,000 ตัว และพ่อแม่พันธุ์ก็จะผลิตลูกไก่ได้ 70 ล้านตัว ขณะที่แม่ไก่ขึ้นกรงก็จะมีไม่ต่ำกว่า 50 ล้านตัว แต่ละตัวก็จะออกไข่ได้ไม่ต่ำกว่า 300 ฟอง จึงทำให้ผลผลิตออกมาจำนวนมาก แต่ความต้องการบริโภคก็ยังเท่าเดิม “ผลผลิตไข่ไก่จะผลิตได้ 40 ล้านฟองต่อวัน แต่บริโภคจริง 35-38 ล้านฟองต่อวัน เกินความต้องการวันละ 2-5 ล้านฟอง ซึ่งเป็นเหตุให้ราคาตกต่ำ จนทำให้ผู้ประกอบการเลิกกิจการไปไม่ต่ำกว่า 20 ราย” ทั้งนี้หากสถานการณ์ดังกล่าวยังเป็นลักษณะนี้ในอนาคตอาจส่งผลต่อราคาไข่ไก่ในปีหน้า ซึ่งอาจสูงถึง 4 บาทต่อฟอง เนื่องจากสมาชิกของสมาคมเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่จำนวนมากต้องปิดกิจการ หาก

หน่วยงานภาครัฐไม่เร่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการควบคุมการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์เพราะผู้ประกอบการบางรายสมาคมไม่สามารถเข้าไปขอความร่วมมือได้เนื่องจากมีกำลังการผลิตและมีส่วนแบ่งตลาดสูง และถือว่าเป็นสิทธิที่จะนำเข้าได้ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไข่ไก่ “หน้าร้อนทุกปีราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มจะไม่ต่ำกว่า 3 บาท แต่กลับขายได้จริงในปีนี้แค่ 2.40 บาทเท่านั้น ที่ผ่านมาก็เคยรายงานให้กรมปศุสัตว์ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ็กออร์ค) รับทราบถึงปัญหาของผู้ประกอบการมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้รับความใส่ใจ กลับปล่อยให้มีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ได้อย่างเสรี โดยอ้างข้อตกลงทางการค้าที่ว่าต้องให้มีการทำการค้าได้อย่างเสรี”



## ธ.ก.ส.เตรียมวงเงิน 1,000 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย

14 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เตรียมวงเงิน 1,000 ล้านบาทสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและแปรรูป รวมทั้งการกระจายผลผลิตลำไยสดคุณภาพดีจากเกษตรกรผ่าน สกต.จำนวน 10,000 ตัน สู่อู่บริโภคทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับราคาลำไยให้สูงขึ้น

นายประเดิมชัย จันทนเสนา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ลำไยเป็นผลไม้เศรษฐกิจของประเทศจากข้อมูลคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ คาดว่าจะมีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดในปีการผลิต 2558 จำนวนมากไม่ต่ำกว่า 639,000 ตันตัน โดยส่วนใหญ่เป็นลำไยในฤดูจำนวน 439,000 ตัน คิดเป็น 68.70% ของผลผลิตลำไยทั้งหมด ซึ่งจะออกสู่ท้องตลาดในเดือน

กรกฎาคมและเดือนสิงหาคมของทุกปี ส่งผลกระทบทำให้ราคาลำไยตกต่ำ สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงออกมาตรการแก้ไขปัญหานี้และยกระดับราคาลำไย โดยสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกร บุคคล กลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการ รวมถึงสหกรณ์การเกษตร เพื่อรวบรวม แปรรูป และกระจายลำไยออกสู่ตลาดเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็นมาตรการระยะสั้น เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมและกระจายผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดโดยเร็วหรือการแปรรูปผลผลิตลำไยสดเป็นลำไยอบแห้งทั้งเปลือก หรือลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย

ในอัตราพิเศษ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันบริหารจัดการด้านการตลาดผ่านกระบวนการวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) เพื่อกระจายผลผลิตลำไยสดคุณภาพดีจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการรวบรวมจำนวน 10,000 ตัน

พร้อมกันนี้ ธ.ก.ส.ยังให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลำไยใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งระบบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์บริหารจัดการลำไยปี 2558-2561 ที่มุ่งกระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดทั้งปี การผลิตลำไยเพื่อการส่งออก การรักษาระดับราคาลำไย รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการค้าการผลิต การยกระดับองค์ความรู้และการยกระดับราคา เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตและสถาบันเกษตรกรต่อไป

## 20 ผู้แทนเกษตรกรทั่วไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเบื้องต้นการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 4 ภาคเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ผลออกมาแล้ว ทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็นภาคเหนือ 5 คน ได้แก่ นายสำคัญ วรรณบร จาก จ.ลำปาง นายโกวิท เทพไพฑูรย์ จาก จ.กำแพงเพชร ร.ต.อ.หญิงสมหวัง หมีเทศ จาก จ.สุโขทัย นายประมวล หาญชัยภูมิ จาก จ.เพชรบูรณ์ และนายนิเทศน์ คำเบิก จาก จ.เชียงราย ภาคกลาง 4 คน ได้แก่ นายประยงค์ บินแห่งเพ็ชร จ.กาญจนบุรี นายจรูญ คุณที จ.สุพรรณบุรี นายพรม บุญมาช่วย จ.สุพรรณบุรี และนายอำนาจ มอญพันธ์ จ.ลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 คน ได้แก่ นายยิ่งยศ อุดรพิมพ์ จ.มหาสารคาม นายทักษิณ สารมณี จ.ขอนแก่น นายวรเชษฐ เขิดชู จ.อุบลราชธานี นายบัณฑิตเดชา ชูคล้าย จ.ชัยภูมิ นายนิยม มูลเมืองแสน จ.สกลนคร นายสำเร็จ ปานชาติ จ.สุรินทร์ และ นางสาวรัตนา ปานชาติ จ.บุรีรัมย์ และภาคใต้ 4 คน ได้แก่ นายรุสดี บินหะยีสะมะแอ จ.นราธิวาส นายภูมิ พัฒน์ เหมือนจันทร์ จ.พัทลุง นายละม้าย เสนขวัณแก้ว จ.นครศรีธรรมราช และนาง พจมาน สุขอำไพจิตร จ.ชุมพร โดยผู้แทน ทั้ง 20 คนนี้จะเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สิน การฟื้นฟู และพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร

# ส่งออกยางสถานการณ์พลิกกลับ ชีพพลายเริ่มน้อยกว่าคิมานด์-จับตาคู่นี้กรีซชี้ชะตา

ผู้ส่งออกรายใหญ่ชี้ราคายางเริ่มขยับ เหตุความต้องการใช้กับผลผลิตพลิก ล็อกกลับมาสูงขึ้น จากที่คาดผลผลิตมากเกินความต้องการ ระบุครึ่งปีหลังนี้จะดีขึ้น ด้าน สกย.มั่นใจแผนโค่นยางเพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตปี 2564 กว่า 2.8 ล้านไร่เข้าเป้าแน่ ผลผลิตไทยจะหายไป 1 ล้านตัน จับตาคูการแก้ปัญหาหนี้กรีซตัวชี้ชะตาราคายาง

ดร.หลักชัย กิตติพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอ้อยพารา จำกัด (มหาชน) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่าจากการที่มูลค่ายางพาราส่งออกในเดือน ม.ค.-เม.ย. 2558 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาถึง 34.1% เนื่องจากราคายางลดลงตลอดในช่วงต้นปี 2557-เม.ย. 2558 แต่สถานการณ์ราคายางในครึ่งปีหลังนี้น่าจะกระเตื้องขึ้น เพราะในเดือน พ.ค.ศกนี้เป็นต้นมา ราคายางเริ่มขยับตัวไปในทางบวก ผู้ซื้อรายใหญ่เริ่มซื้อขายเข้าเก็บสต็อกที่ลดลงค่อนข้างมาก ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากปริมาณการผลิตยางและความต้องการยาง

ของโลกสิ้นปี 2557 ใกล้เคียงกันมาก จากเดิมที่คาดกันว่าจะสิ้นความต้องการมาก กอปรกับเกษตรกรเลิกกรีดยางจำนวนมากขึ้น รวมทั้งการโค่นยางที่ปลูกป่าและไปปลูกพืชอื่น ๆ เศรษฐกิจโลกเริ่มดีขึ้น ทำให้ราคายางเริ่มกระเตื้องขึ้น

ขณะที่ นายประสิทธิ์ หิมิตเสน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า สกย. ประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการควบคุมปริมาณการผลิตยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล โดยขณะนี้ไม่มีเกษตรกรขอเข้าร่วมโครงการเพื่อโค่นยางเก่าที่ให้ผลผลิตต่ำ แล้วกว่า 457,000 ไร่ คาดว่าสิ้นเดือน ก.ย. 2558 ซึ่งถือเป็นปีแรกของโครงการน่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมมากกว่า





จับตา - การแก้ไขปัญหานี้กริซกับ 3 สถาบันการเงินขณะนี้ก็จะชี้ชะตาว่าปัญหาจะจบสิ้นหรือลุกลาม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจโลก รวมทั้งราคาน้ำมันดิบที่เป็นคู่แข่งอย่างธรรมชาติด้วย

500,000 ไร่ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ ปีละ 400,000 ไร่ หรือประมาณ 2.8 ล้านไร่ ตลอดระยะเวลาของโครงการคือ 7 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2564

ทั้งนี้ สกย.มั่นใจว่า หลังจากสิ้นสุดโครงการควบคุมปริมาณการผลิตยางพาราในปี 2564 จะมีส่วนยางเข้าร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้คือ 2.8 ล้านไร่ และเมื่อรวมกับสวนยางที่รัฐบาลจะตามหวงดินจากนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าอีกประมาณ 1.2 ล้านไร่ ดังกล่าวแล้วนั้น จะทำให้พื้นที่สวนยางที่เปิดกริดหายไปไม่น้อยกว่า 4 ล้านไร่ หรือมีปริมาณยางหายไปจากตลาดมากกว่า 1 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ราคายางในอนาคตมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า ก่อนหน้านี้ องค์การศึกษาแย่งระหว่าง

ประเทศ (IRSG) เปิดเผยปริมาณผลผลิตและการใช้ยางธรรมชาติของโลกในปี 2557 ที่ผ่านมา มีปริมาณผลผลิต 11.696 ล้านตัน ปริมาณการใช้ 11.926 ล้านตัน เทียบกับปี 2556 ผลผลิต 12.041 ล้านตัน การใช้ 11.397 ล้านตัน ความต้องการใช้ที่มากกว่าผลผลิตจึงเริ่มดึงราคาอย่างแผ่รวมคว้นขึ้น 3 ให้สูงขึ้นเป็น กก.ละ 56.30 บาท จากการประมูลซื้อขายผ่านตลาดกลางยางหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา เทียบกับราคาต่ำสุดช่วงเดือน ต.ค. 2557 ที่ กก.ละ 48.25 บาท

นอกจากนี้ IRSG คาดการณ์ว่า ปริมาณผลผลิตยางปี 2558 ทั่วโลกจะมี 12.071 ล้านตัน ความต้องการใช้ 12.364 ล้านตัน สต็อกปลายปี 2558 จะลดลงเหลือ 2.39 ล้านตัน และในปี 2559 ผลผลิต 12.443

ล้านตัน ความต้องการ 12.766 ล้านตัน สต็อกปลายปี 2559 จะลดลงเหลือ 2.067 ล้านตัน ซึ่งลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีสต็อกปลายปีสูงถึง 2.915 ล้านตัน ทำให้ผู้นำเข้าญี่ปุ่นและจีนเร่งนำเข้ายางมากขึ้นในช่วงต้นเดือน มิ.ย.ศกนี้

ทางด้านราคาน้ำมันดิบที่ขยับตัวสูงขึ้นในขณะนี้ เป็น 60-65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และค่อนข้างมีเสถียรภาพ เทียบจากช่วงต้นปีราคา 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้ต้นทุนดูมีอย่างสังเคราะห์คู่แข่งดูมีอย่างธรรมชาติมีต้นทุนสูงขึ้น ดังนั้นหากมีการแก้ไขปัญหานี้กริซได้ อาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกดีขึ้น รวมทั้งราคาน้ำมันอาจขยับสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้ราคาธรรมชาติขยับตัวเพิ่มขึ้นได้

# ไทยเบอร์ 1 มั่นสำปะหลัง

## จีนการ์นต์ซื้อต่อเนื่อง 10 ปี

ในการประชุมทางวิชาการมันสำปะหลังโลกครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 (World Tapioca Thailand 2015) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-26 มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงแรมดุสิต พัทยา จ.ชลบุรี ไทยในฐานะผู้ส่งออกอันดับ 1 ในอาเซียน เป็นเจ้าภาพรับคณะผู้ค้าและนักวิชาการจากทั่วโลก 700 คน โดยจัดการอภิปรายหัวข้อ "Future Prospects for Tapioca Production and Trade in ASEAN" ขึ้น

โดย นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย และประธานคณะกรรมการสำรวจผลผลิตมันสำปะหลังไทย ฉายภาพว่า ในอาเซียนมีไทย เวียดนาม กัมพูชา และลาว มีกำลังการผลิตเพื่อการส่งออกรวมกัน 36 ล้านตันหัวมัน ยังน้อยกว่าความต้องการของตลาดโลก 42 ล้านตัน โดยไทยยังคงเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกอันดับหนึ่งในอาเซียน ต่อเนื่องมายาวนานนับ 10 ปี

สำหรับปี 2558 คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตหัวมันสำปะหลัง 31.240 ล้านตัน เพิ่มจากปีก่อน 30.228 ล้านตัน ส่วนปริมาณความต้องการใช้ 40.76 ล้านตัน สำหรับนำไปผลิตมันเส้น 17.19 ล้านตันหัวมัน ผลิตแป้งมันสำปะหลัง 21.81 ล้านตัน และใช้ผลิตเอทานอล 6 โรงงานอีก 1.76 ล้านตัน

ดังนั้นไทยจึงต้องนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน และใช้สต็อกมันสำปะหลังเดิมรวม 10.53 ล้านตัน

### ตลาดจีนยังสดใสอีก 5-10 ปี

ศาสตราจารย์ Jin Shu-Ren อดีตรองประธานสมาคมอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (SIAC) เปิดเผยว่าอนาคตอีก 5-10 ปีข้างหน้าจีนยังต้องนำเข้าแป้งมันและมันเส้นจากไทยเป็นหลัก เพราะอุตสาหกรรมภายในซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำของจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น ความต้องการมันสำปะหลังเพื่อผลิตเอทานอลในจีนขยายตัวเฉลี่ยปีละ 7.1% และการผลิตเชื้อเพลิงจากเอทานอลเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.72% จีนต้องนำเข้ามันสำปะหลังเส้นมากขึ้น

ในปี 2557 นำเข้ามันเส้นปริมาณ 9.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9% จากปี 2556 ที่มีการนำเข้า 7.24 ล้านตัน เป็นมันเส้นจากไทยมากที่สุด 80% และเวียดนาม 16% ในระดับราคาเฉลี่ย 246 เหรียญสหรัฐต่อตัน (หรือ 1,527 หยวนต่อตัน) เพื่อนำไปผลิตแอลกอฮอล์ ผลิตสารให้ความหวาน กระดาษ และสิ่งทอ ส่วนการนำเข้าแป้งมันมีปริมาณ 1.91 ล้านตัน จากไทย 1.58 ล้านตัน และจากเวียดนาม 1.91 ล้านตัน สำหรับปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อการค้ามัน





## เปรียบเทียบประเทศไทยผู้ผลิตมันสำปะหลังสำคัญในอาเซียน



เส้นไทย-จีนในปี 2557 ที่ต้องจับตามองมาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ 1) รัฐบาลจีนใช้งบประมาณจำนวนมากซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรในราคาสูงกว่าตลาด นำไปเก็บสต็อกสำรองเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ปริมาณ 70 ล้านตัน เรื่อยมาจนปัจจุบันรัฐบาลมีสต็อกข้าวโพดอยู่ 100 ล้านตัน แต่สต็อกนี้มีข้อจำกัดในเรื่อง "สถานที่เก็บไม่เพียงพอ" และ "ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้าวโพดไม่ควรจะเกิน 4 ปี" รัฐบาลจีนต้องระบายสต็อกข้าวโพดเก่าออกมาไม่ต่ำกว่าปีละ 25 ล้านตันทุกปี เพื่อหมุนเวียนของเก่า แต่จะมาแข่งขันกับมันเส้น

ส่วนการซื้อเก็บสต็อกในปีนี้นั้นขึ้นอยู่กับแรงกดดันจากเกษตรกรว่ามีมากเพียงใด แต่แนวโน้มปริมาณการผลิตข้าวโพดในจีนเพิ่มขึ้น เพราะดินฟ้าอากาศดี ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 6,000 กก.ต่อเฮกตาร์ ระยะเวลาการปลูกสั้น 5 เดือนต่อรอบ ทำให้ปี 2557

มีปริมาณผลผลิตข้าวโพด 215.7 ล้านตัน จากเมื่อ 5 ปีก่อนผลิตได้ 176.2 ล้านตัน มีความเป็นไปได้ว่า รัฐบาลจะยังซื้อเก็บสต็อกสำรอง

2) แนวโน้มการแข่งขันส่งออกที่รุนแรงขึ้นในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะเมียนมา ลาว กัมพูชา ซึ่งเป็นผู้ผลิตคล้าย ๆ กัน โดยเฉพาะเวียดนาม มีข้อมูลว่าในปี 2557 มีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวม 3.4 ล้านตัน แต่ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ส่งออกแล้ว 2.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 60% และในจำนวนนั้น 90% ส่งออกมาตลาดจีนเป็นหลัก

3) ปัญหาด้านคุณภาพมันเส้นไทยที่มีทรายเป็นผล หากเปรียบเทียบคุณภาพมันเส้นเวียดนามเจือปนทรายเพียง 1.2-1.3% ต่ำกว่าไทยที่จีนกำหนดมาตรฐานให้เป็น

ได้ 3% แต่ส่วนใหญ่ยังทำไม่ได้ ทำให้โรงงานบางโรงงานที่ใช้มันเส้นจากไทยต้องติดตั้งเครื่องจักรใหม่ เพื่อป้องกันการเจือปนทรายจากมันเส้นไทย ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น

**เวียดนามเร่งเพิ่มผลผลิต**  
Mr. Jonathan Newby นักวิชาการจาก International Center for Tropical Agriculture (CIAT) กล่าวว่า ปัจจุบันเวียดนามมีพื้นที่ปลูก 551.1 พันเฮกตาร์ มีผลผลิต 10.2 ล้านตัน แต่เวียดนามไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูก จึงเร่งเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต โดยการใช้พันธุ์จากไทย เช่น KU50 เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับรายได้ให้เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ยังเป็นรายย่อย การแก้ไขปัญหาระยะยาวที่ยั่งยืนคือ การแก้ไขปัญหาระยะยาวที่ยั่งยืนของดิน และปัญหาศัตรูพืช แต่ที่น่าสนใจคือ มีนโยบายสำคัญต้องการพัฒนาไปสู่ประเทศเกษตรกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-efficient) อีกด้วย



## หนุ่ยข้าวหอมไทย บุกออร์แกนิกโลก

จากรายงานสภาพการณ์  
เกษตรอินทรีย์โลก ระบุว่า มูลค่า  
สินค้าอินทรีย์ในตลาดโลก  
ปัจจุบันมีมูลค่ารวมสูงถึง 2 ล้าน  
ล้านบาท โดยสหรัฐอเมริกา  
ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด  
ส่วนประเทศไทยถือเป็นประเทศ  
ส่งออกผักผลไม้เมืองร้อนราย  
หลักให้กับโลกมาโดยตลอด  
และเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์  
ที่มีคุณภาพได้รับการรับรอง  
มาตรฐานจากหน่วยงานไทย  
และต่างประเทศ

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร  
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าว  
ว่า การผลิตสินค้าอินทรีย์ใน

ประเทศไทย ที่นิยมปลูกแบบ  
อินทรีย์มากที่สุดในไทย คือ ข้าว  
ซึ่งถือว่าไทยมีพื้นที่ปลูกข้าว  
อินทรีย์มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็น  
สินค้าที่ตลาดในสหภาพยุโรป  
ต้องการสูงมาก และมีแนวโน้ม  
ในการขยายตลาดมากขึ้นใน  
อนาคต พร้อมกันนี้ได้เตรียม  
จัดงานใหญ่ “Organic and  
Natural Expo 2015” ระหว่าง  
วันที่ 23-26 ก.ค.นี้ ณ ศูนย์การ  
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำหรับ  
ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ  
ติดตามได้ทางเว็บไซต์ [www.organicnaturalexpo.com](http://www.organicnaturalexpo.com)

## गतकडडड

### โอกาสอาหารไทย โอกาสเกษตรกร

ช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อน ผมเลื้อยไปเห็นกรอบข่าวเล็กๆ ที่สื่อหลายฉบับนำมารายงาน เป็นพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการสนับสนุนสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร ระหว่าง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ ปลัดกระทรวงคมนาคม

ถ้ามองเผินๆ เรื่องนี้อาจจะถือว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าการลงนามความร่วมมือกันตามปกติของหน่วยงานต่างๆ อยู่แล้ว แต่ความจริงต้องบอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ และน่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับอนาคตวงการเกษตรของบ้านเราเลยทีเดียว

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร “โอฬาร พิทักษ์” แถลงให้รายละเอียดว่า การลงนามครั้งนี้เป็นความร่วมมือของฝ่ายกระทรวงเกษตรฯ คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขณะที่ฝ่ายกระทรวงคมนาคม คือ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดยการบินไทยจะเป็นผู้รับซื้อผลไม้ ผักสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ที่ผลิตสินค้าตามมาตรฐาน มีคุณภาพ ได้รับการรองรองกระบวนการปฏิบัติทางการเกษตร GMP หรือ Good Agricultural Practice และมาตรฐาน Q หรือ Q Mark เพื่อนำไปเสิร์ฟเป็นอาหารต้อนรับ

ผู้โดยสารบนเครื่องบินทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ โดยหลังจากนี้จะมีการหารือรายละเอียดเพื่อจัดทำเป็นสัญญาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ซึ่งคาดว่าจะมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

ความร่วมมือครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสของอีกครั้งของเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนของไทย

เพราะที่ผ่านมา แม้เกษตรกรไทยจะมีความสามารถและศักยภาพมากพอที่จะผลิตสินค้าคุณภาพออกจำหน่าย แต่ยังคงปัญหาว่า สินค้าพืชผักผลไม้ของไทยส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่ออกตามฤดูกาล เวลาออกมาที ก็ออกมาพร้อมๆ กัน ทำให้ระบายออกสู่ตลาดไม่ทัน เพราะไม่มีช่องทางการตลาดมากพอ จึงเกิดปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนร้อนถึงภาครัฐและหน่วยงานเอกชนแห่งต่างๆ ต้องออกมาช่วยกันจัดจ้านมทกรรมจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือกันแทบทุกปี หนักๆ เข้า บางปีถึงขนาดต้องช่วยแทรกแซงราคากันก็มี เพราะไม่เช่นนั้นเกษตรกรก็อยู่ไม่ได้

ดังนั้นการทำข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสดีของสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร แห่งต่างๆ จะได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และควรใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง โดยเฉพาะการรักษาคุณภาพ เพื่อให้สร้างความมั่นใจและกำรยอมรับของตลาดให้มากขึ้น

งานนี้จึงต้องฝากความหวังไว้กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และการบินไทย ครั้นว่า จะเร่งผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้มากน้อยขนาดไหน

มะลิลา





## สวท.ลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี

### เครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริก

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ที่มานะ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีเครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกสำหรับกำจัดมอดและไข่มอดในข้าวสาร ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวท. กับ บริษัท ยูเรก้าดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม มิวราเคิล แกรนด์ วิวาดี กรุงเทพฯ

นายชวลิต ชูขจร เปิดเผยว่า เครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาการกำจัดมอดและไข่มอดข้าวสาร โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ซึ่งการใช้สารเคมี อาจทำให้เกิดสารตกค้างซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้น เทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกสำหรับกำจัดมอดและไข่มอดในข้าวสารนี้ จะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับตลาดข้าวไทย สามารถยกระดับคุณภาพของข้าวไทยให้สามารถส่งออกไปยังนานาประเทศได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีในการรมเพื่อกำจัดมอดและแมลงอีกต่อไป สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ผมหวังว่าในโอกาสต่อไปหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานให้ทุนวิจัยจะร่วมกันเร่งสร้างคนและสร้างผลงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและนำเอาทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา ออกสู่ภาคการผลิต โดยสามารถถ่ายทอดผลงานวิจัยให้ภาคธุรกิจเอกชน นำไปขยายผลสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านการเกษตรที่ยั่งยืนประเทศหนึ่งของโลก นายชวลิต ชูขจร กล่าวในพิธีเปิด

